



ที่ พร ๐๐๒๓.๑๑/ว ๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอขานี ที่ว่าการอำเภอขานี
ถนนขานี – เมืองยาง พร ๓๑๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๙
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า องค์การสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลกคือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” รักษาปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้แผ่นดิน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าแฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือห่มดิน การส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาดิน และให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยขอให้เผยแพร่ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ในเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอิสรียา เชิดฉาย)

ท้องถิ่นอำเภอขานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./ โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๓๒

อิสรียา เชิดฉาย ท้องถิ่นอำเภอขานี ๐๘ ๐๗๒๐ ๖๖๕๗

e-mail : piasey2200@gmail.com



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอขำนิ
รับเลขที่ ๑๕๗/๖๓
วันที่ 29, S.A. 2563

ที่ บร ๐๐๒๓.๓/ว.๖๐๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขกระโดง บร ๓๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลก

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๘๔๒
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าองค์การสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลกคือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” รักษึ่ปฐพี คีนชีวิตที่หลากหลายให้แผ่นดิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าแฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือห่มดิน การส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาดิน และให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยขอให้เผยแพร่ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ในเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองนางรอง และเทศบาลเมืองชุมเห็ด ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ สุธิระกู)
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๕๖๖ ๖๕๕๔ ต่อ ๑๙

www.buriramlocal.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ญพรรณ ตุลาธร โทร. ๐๘๙-๘๙๘๑๘๘๙๙



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 เลขที่ 10665
 วันที่ 24 ธ.ค. 2563
 เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/๓ ราชบุรี

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลกคือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าแฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือหมักดิน การส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน และให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยขอให้เผยแพร่ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ในเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 วันที่ 24 ธ.ค. 2563
 เวลา



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
 โทร. ๐๒ ๒๕๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๒๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔ ๒๐๖๖
 ผู้ประสานงาน : นายธนกร รัตนพงศ์